

BÁO CÁO

Kết quả khảo sát nắm thông tin liên quan đến đơn thư của công dân

Thực hiện phân công của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 90/HĐND-VP ngày 11/5/2022 về việc giao khảo sát nắm thông tin liên quan đến đơn thư của công dân, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức khảo sát tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Kạn để nắm thông tin liên quan đến đơn thư của công dân, kết quả khảo sát như sau:

I. TÓM TẮT NỘI DUNG ĐƠN

Đơn phản ánh về công tác quản lý, dạy và học của Trường THPT Chuyên Bắc Kạn còn nhiều bất cập, như: Duy trì tổ chức dạy thêm học thêm thông qua hình thức học “*bổ trợ kiến thức*”, học sinh không đăng ký học bổ trợ kiến thức nhưng vẫn bị nhắc đi học thêm và nộp tiền học; dạy học chính khóa, chót kiến thức chuẩn bị kiểm tra trong các buổi dạy bổ trợ, bồi dưỡng kiến thức; huy động các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh trong năm học 2021-2022 để mua máy chiếu, máy điều hòa; phản ánh các hoạt động dã ngoại, tổ chức tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm sử dụng ngân sách nhà nước vào cuối năm 2021 tại một số trường học trên địa bàn tỉnh và tại tỉnh Lào Cai năm 2020.

II. KẾT QUẢ KHẢO SÁT

1. Đối với nội dung phản ánh về việc dạy bổ trợ kiến thức năm học 2021-2022 của nhà trường

Qua khảo sát cho thấy, căn cứ các văn bản quy định về dạy thêm, học thêm¹; đồng thời, căn cứ nhu cầu học bổ trợ, bồi dưỡng kiến thức của học sinh, sự thống nhất giữa nhà trường với cha mẹ học sinh (*tại cuộc họp phụ huynh đầu năm học ngày 12/9/2021*), đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất của nhà trường. Trường THPT Chuyên Bắc Kạn đã ban hành kế hoạch tổ chức học bổ trợ và bồi dưỡng kiến thức năm học 2021-2022². Trên cơ sở kế hoạch của nhà trường, đơn đăng ký học các môn học bổ trợ và bồi dưỡng kiến thức của học sinh; nhà trường sắp xếp, bố trí lịch học vào các buổi chiều trong tuần đối với học sinh đăng ký học (*ngoài các buổi chiều tổ chức các hoạt động giáo dục, hoạt động ngoại khóa, bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp, phụ đạo học sinh trung bình,...*), không dạy bổ trợ và bồi dưỡng kiến thức vào ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết theo quy định. Thời khóa

¹ Quyết định số 1398/2012/QĐ-UBND ngày 12/9/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 2148/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của UBND tỉnh về việc hết hiệu lực các điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 của quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1398/2012/QĐ-UBND ngày 12/9/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn; Công văn số 2206/SGDDĐT-GDTrH-GDTX ngày 11/11/2019 về việc thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm.

² Kế hoạch số 285/KH-THPT ngày 13/9/2021 về tổ chức học bổ trợ và bồi dưỡng kiến thức năm học 2021-2022.

biểu dạy bổ trợ và bồi dưỡng kiến thức được xây dựng hàng tuần phù hợp với lịch tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường, không gây quá tải cho học sinh. Chương trình dạy bổ trợ và bồi dưỡng kiến thức nằm trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, gồm các môn: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD. Giáo viên tham gia dạy bổ trợ, bồi dưỡng kiến thức phải xây dựng kế hoạch dạy học, kế hoạch bài học (*giáo án*), ghi và ký số đầu bài theo quy định (*số đầu bài dùng chung cho các hoạt động của buổi chiều*).

Đối với những học sinh có nguy cơ không đạt xếp loại học lực từ khá trở lên, nhà trường yêu cầu giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở, đôn đốc học sinh phải tham gia các buổi học phụ đạo; đồng thời, nhà trường không thu tiền của học sinh đối với các buổi học phụ đạo.

Cuối học kỳ I, sau khi tổng hợp số buổi học theo thực tế của học sinh tham gia học bổ trợ và bồi dưỡng kiến thức, giáo viên chủ nhiệm gửi danh sách số buổi học và số tiền nộp lên nhóm zalo chung của lớp để các bậc phụ huynh biết (*trong danh sách chỉ có tên những học sinh có đăng ký học bổ trợ, bồi dưỡng kiến thức*). Học kỳ II, năm học 2021-2022 do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhà trường không tổ chức dạy học bổ trợ và bồi dưỡng kiến thức.

Trong năm học, nhà trường thường xuyên tổ chức các cuộc kiểm tra nội bộ, kiểm tra chuyên môn. Qua kiểm tra, không phát hiện trường hợp giáo viên dạy các bài chính khóa hoặc phụ đạo, chót kiến thức chuẩn bị kiểm tra vào các giờ học bổ trợ, bồi dưỡng kiến thức; không thu tiền của học sinh không đăng ký học bổ trợ, bồi dưỡng kiến thức. Các đề kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ của các môn thực hiện theo đề chung của Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc của tổ/nhóm bộ môn, trong cùng một thời gian; các nhóm chuyên môn xây dựng ma trận đề chung cho các bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ; giáo viên ra đề được các tổ trưởng chuyên môn, nhóm trưởng chuyên môn lựa chọn, phân công.

Nhà trường lưu trữ đầy đủ đơn xin học bổ trợ, bồi dưỡng kiến thức của học sinh (*trong đơn có xác nhận của phụ huynh học sinh*); đơn xin dạy bổ trợ, bồi dưỡng kiến thức của giáo viên; kế hoạch dạy bổ trợ, bồi dưỡng kiến thức của nhà trường, của nhóm chuyên môn, của giáo viên tham gia giảng dạy; kế hoạch bài học (*giáo án*); thời khóa biểu; sổ ghi đầu bài; biểu tổng hợp học sinh đăng ký học bổ trợ và bồi dưỡng kiến thức; biểu tổng hợp số buổi học bổ trợ cụ thể của từng lớp, tên giáo viên giảng dạy và số lượng học sinh theo từng môn học.

Qua khảo sát cho thấy: đơn phản ánh Trường THPT Chuyên Bắc Kạn tổ chức dạy học bổ trợ, bồi dưỡng kiến thức năm học 2021-2022 là có thật. Tuy nhiên, việc dạy học bổ trợ, bồi dưỡng kiến thức được tổ chức thực hiện trên cơ sở căn cứ các văn bản quy định và có kế hoạch tổ chức dạy học cụ thể; giáo viên có kế hoạch dạy học, kế hoạch bài học (*giáo án*) chi tiết; trong sổ đầu bài ghi nội dung bài học và giáo viên ký theo quy định; nhà trường chỉ thu tiền đối với những học sinh tham gia học bổ trợ và bồi dưỡng kiến thức. Còn các nội dung đơn phản ánh việc dạy học chính khóa, chót kiến thức chuẩn bị kiểm tra trong các buổi dạy bổ trợ, bồi

dưỡng kiến thức và việc học sinh không đăng ký học vẫn bị giáo viên nhắc đi học sau đó buộc học sinh phải nộp tiền là không đúng.

2. Đối với nội dung phản ánh về việc xã hội hóa mua máy chiếu, máy điều hòa trong năm học 2021-2022

Chuẩn bị cho năm học 2021-2022, nhà trường đã tổ chức rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học trong tháng 8 năm 2021. Theo đó, tổng số máy chiếu và ti vi còn sử dụng được dùng cho các lớp học và phòng học bộ môn gồm 19 máy chiếu và 02 ti vi (*trong đó: 07 máy chiếu nhà trường được trang bị, 12 máy chiếu và 02 ti vi là sản phẩm xã hội hóa từ năm 2020 trở về trước*³).

Năm học 2021-2022, nhà trường không có chủ trương xã hội hóa việc mua máy chiếu phục vụ học tập. Tuy nhiên, lớp 12 Hóa tốt nghiệp năm 2021 có thanh lý lại 01 máy chiếu cho lớp 10 Hóa - Sinh (*do các bậc phụ huynh của 02 lớp thỏa thuận, có ghi trong biên bản họp phụ huynh đầu năm của lớp 10 Hóa - Sinh*).

Nhà trường không có chủ trương lắp điều hòa tại các lớp học. Việc lắp máy điều hòa ở các lớp học do phụ huynh các lớp thỏa thuận thống nhất, tự nguyện đóng góp, đề xuất với nhà trường, sau khi được nhà trường nhất trí thì tự lắp đặt, quản lý, sử dụng và chịu chi phí tiền điện. Hiện nay có 03 lớp đã lắp điều hòa là 10 Anh, 10 Toán và 11 Toán (*Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp xây dựng kế hoạch và có đơn xin lắp điều hòa; sau quá trình sử dụng các lớp có thể tặng lại nhà trường hoặc thanh lý cho các lớp sau hoặc thu hồi*).

Như vậy, nội dung đơn phản ánh về việc xã hội hóa mua máy chiếu, máy điều hòa trong năm học 2021-2022 là không đúng.

3. Đối với nội dung phản ánh về việc tổ chức học tập kinh nghiệm cuối năm 2021

Trường trung học phổ thông chuyên là một loại hình trường đào tạo chuyên biệt. Tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có quy định "*Mỗi năm ít nhất 1 lần, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm học được Nhà nước cấp kinh phí, tạo điều kiện để đi tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị bạn trong nước*". Căn cứ Nghị định số 61/2006/NĐ-CP, năm 2021 nhà trường tổ chức đoàn cán bộ, giáo viên đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm tại trường THPT Quảng Khê, THPT Ba Bê, trường PTDTNT huyện Ngân Sơn⁴ sau khi được sự đồng ý của Sở Giáo dục và Đào tạo. Thành phần đoàn là cán bộ quản lý, giáo viên đạt danh hiệu thi đua từ lao

³ Các lớp học tốt nghiệp từ năm 2018 tặng lại cho các lớp học sau 07 máy chiếu, năm 2019 xã hội hóa 02 máy chiếu, năm 2020 xã hội hóa 03 máy chiếu và 02 ti vi. Các máy chiếu và ti vi xã hội hóa là tài sản của các phụ huynh học sinh, sau khi các em tốt nghiệp, phụ huynh học sinh có thể tặng lại nhà trường hoặc thanh lý cho các lớp sau hoặc thu hồi.

⁴ Quyết định số 374/QĐ-THPTC ngày 28/10/2021 về thành lập đoàn cán bộ, giáo viên đi tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm tại trường THPT Quảng Khê, THPT Ba Bê và trường PTDTNT huyện Ngân Sơn theo quy định của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP; Kế hoạch số 358/KH-THPTC ngày 22/10/2021 về tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm năm 2021.

động tiên tiến trở lên năm học 2020-2021, kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí không thường xuyên năm 2021 của nhà trường⁵.

Trên đường đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm tại các trường⁶, Đoàn có ghé thăm hồ Ba Bể và trang trại Dâu tây tại xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn để tìm hiểu thêm về địa lý, điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương nơi Đoàn đi qua, đồng thời phục vụ cho quá trình giảng dạy. Kết thúc đợt tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm, nhà trường có báo cáo kết quả tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm năm 2021 gửi Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

Qua khảo sát cho thấy nội dung phản ánh về việc tổ chức học tập kinh nghiệm cuối năm 2021 là đúng sự thật. Tuy nhiên, việc tổ chức đi học tập kinh nghiệm là chính sách quy định tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP của Chính phủ và được sự đồng ý của Sở Giáo dục và Đào tạo; những cán bộ, giáo viên tham gia đoàn công tác đi tham quan, học tập kinh nghiệm có tên trong quyết định thành lập đoàn công tác được thanh toán chế độ theo quy định, hồ sơ quyết toán có danh sách trùng khớp với danh sách đoàn công tác theo quyết định, do vậy nội dung đơn phản ánh người không đi cũng ký lấy tiền thanh toán là không có cơ sở.

4. Đối với nội dung phản ánh về việc tổ chức cho cán bộ, giáo viên đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm tại tỉnh Lào Cai năm 2020

Căn cứ Nghị định số 61/2006/NĐ-CP của Chính phủ, năm 2020 Trường THPT Chuyên Bắc Kạn thành lập Đoàn cán bộ, giáo viên đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm tại trường THPT Chuyên Lào Cai, tỉnh Lào Cai⁷. Thành phần Đoàn là cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2019-2020 đạt danh hiệu thi đua từ lao động tiên tiến trở lên⁸. Thời gian 03 ngày (*từ ngày 02/10 đến ngày 04/10/2020*). Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí không thường xuyên năm 2020⁹.

Trên cơ sở kế hoạch tổ chức tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm của nhà trường, Ban Chấp hành Công đoàn Trường THPT Chuyên Bắc Kạn kết hợp với nhà trường tổ chức cho đoàn viên công đoàn là cán bộ, giáo viên, nhân viên của

⁵ Quyết định số 2056/QĐ/SGDĐT ngày 31/12/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 (nguồn kinh phí không thường xuyên năm 2021)

⁶ Học tập, trao đổi kinh nghiệm tại trường THPT Ba Bể về công tác quản lý nhà trường, tổ chức các phong trào thi đua trong trường học, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá; học tập, trao đổi kinh nghiệm tại trường THPT Quảng Khê về công tác xây dựng phong trào xanh - sạch - đẹp - an toàn - thân thiện trong trường học, tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục pháp luật, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá; học tập, trao đổi kinh nghiệm tại trường PTDT nội trú Ngân Sơn về công tác quản lý nhà trường, quản lý học sinh ở ký túc xá trong trường học, triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, giáo dục và phổ biến pháp luật.

⁷ Công văn số 351/CV-THPTC ngày 14/9/2020 gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xin chủ trương đi học tập, trao đổi kinh nghiệm; Kế hoạch số 299/KH-THPT ngày 24/7/2020 về việc học tập, trao đổi kinh nghiệm năm học 2019-2020; Quyết định số 363/QĐ-THPTC ngày 18/9/2020 về việc thành lập Đoàn cán bộ, giáo viên đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm năm 2020 tại trường THPT chuyên Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

⁸ Tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác tổ chức, phương pháp quản lý, chỉ đạo của Ban Giám hiệu; công tác xây dựng trường học xanh- sạch - đẹp, an toàn - thân thiện, công tác xã hội hóa giáo dục; giáo viên bộ môn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm dạy chuyên đề, kinh nghiệm bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia; chia sẻ tài liệu chuyên đề, bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá.

⁹ Quyết định số 1950/QĐ/SGDĐT ngày 31/12/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 (nguồn kinh phí không thường xuyên năm 2020).

nhà trường và người thân của đoàn viên công đoàn cùng đi tham quan, trải nghiệm tại Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Tại thời điểm đó, Phó Hiệu trưởng phụ trách vừa nhận công tác tại nhà trường (*ông Lê Xuân Thứ nhận công tác từ ngày 01/10/2020 thì ngày 02/10/2020 nhà trường tổ chức đi Lào Cai*), không có tên trong thành phần Đoàn đi Lào Cai nhưng có nguyện vọng được tham gia cùng Đoàn đi học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý, điều hành và công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, do đó ông Thứ tham gia cùng Đoàn đi Lào Cai (*có vợ đi cùng*).

Đoàn cán bộ, giáo viên đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm tại Lào Cai gồm 46 người; số người được thanh toán chế độ theo quy định là 46 (*thành phần Đoàn tham gia đầy đủ theo Quyết định số 363/QĐ-THPTC ngày 18/9/2020*). Đối với thầy giáo Phó Hiệu trưởng phụ trách cùng vợ và các đoàn viên công đoàn là cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường và người thân phải tự thanh toán kinh phí (*nộp trực tiếp tiền mặt hoặc chuyển khoản cho người phụ trách tài chính của Đoàn*).

Như vậy, nội dung phản ánh về việc tổ chức cho cán bộ, giáo viên đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm tại tỉnh Lào Cai năm 2020 là đúng. Tuy nhiên, việc nhà trường tổ chức đi tham quan, học tập kinh nghiệm là thực hiện theo chính sách quy định tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP của Chính phủ và được sự đồng ý của Sở Giáo dục và Đào tạo; những cán bộ, giáo viên trực tiếp tham gia đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm có tên trong quyết định thành lập đoàn công tác được thanh toán chế độ theo quy định; đối với những cán bộ, giáo viên, nhân viên là công đoàn viên không có tên trong quyết định thành lập đoàn và người thân của cán bộ, giáo viên, nhân viên phải tự chi trả kinh phí chuyển đi.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đối với Trường THPT Chuyên Bắc Kạn

- Tiếp tục thực hiện tốt Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, công khai minh bạch các hoạt động của nhà trường, tăng cường bàn bạc thống nhất trước khi tổ chức và báo cáo, rút kinh nghiệm sau khi thực hiện các hoạt động trong nhà trường.

- Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh trường triển khai thực hiện tốt Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; bàn bạc, thống nhất kế hoạch hoạt động hàng năm của Ban đại diện cha mẹ học sinh; thực hiện công khai minh bạch các nội dung thu, chi tài chính của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

2. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo các trường chuyên biệt.

- Tăng cường tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện tốt Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trên đây là báo cáo kết quả khảo sát năm thông tin liên quan đến đơn thư của công dân, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh./.

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh;
- Thành viên Ban VH-XH HĐND tỉnh;
- LĐVP;
- Phòng CT HĐND;
- Lưu: VT, HS.

**TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**

Đông Thị Vân Thoa